

กรมราชทัณฑ์  
กองบริหารการคลัง ศพ.  
เลขที่รับ 1304  
วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔



กลุ่มสารบรรณ  
เลขรับ 13955  
วันที่ 03/08/๒4  
เวลา 09.51 น.

กระทรวงสาธารณสุข  
เลขรับ 35788  
วันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๔  
เวลา ๒๒

ความที่สอด  
ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๓๒๖๔๗

กรมบัญชากลาง  
ถนนพระรามที่ ๒ กทม. ๑๐๕๐๐

กองบริหารการคลัง  
เลขรับ 18914  
วันที่ 3 ส.ค. 2564

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอลำความตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๗/๑๕๓๑๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๖.๐๙.๗/๑๕๕๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กรมบัญชากลางได้อนุมัติให้กรมการแพทย์เบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ทั้งที่เป็นบุคลากรภาครัฐและบุคคลที่มีใบบุคลากรภาครัฐ ตามหนังสือกรมบัญชากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/๓๐๗๓ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาลในลักษณะเช่นเดียวกับกรมการแพทย์อีกหลายหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด และเพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงขอทำความตกลงให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่งานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะยุติ ดังนี้

๑. แพทย์และทันตแพทย์ ในอัตราวันละ ๑,๕๐๐ บาท
๒. พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท

ให้เบิกเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง โดยต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไม่ถึง ๘ ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนลดลงตามสัดส่วน โดยคิดเป็นรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น ๑ ชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับที่กรมบัญชากลางอนุมัติให้กรมการแพทย์เบิกจ่าย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชากลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อช่วยเหลือประชาชน บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถควบคุมการระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด จึงอนุมัติให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่

ที่ปฏิบัติ ...

ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาลในกรณีดังกล่าว ทั้งที่เป็นบุคลากรภาครัฐ และบุคคล  
ที่มีใช้บุคลากรภาครัฐได้ตามที่ขอทำความตกลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน กอ/ กต.)  
เพื่อโปรดพิจารณา จะเป็นพระคุณ

๒๓ พ.ค. /

(นางสาวนิตยา พวงเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

แทนผู้อำนวยการกองกลาง

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๕

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๕

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙

เรียน หัวหน้า ก.บริหารการคลัง  
เพื่อโปรดดำเนินการ

(นางอมรรัตน์ พิระพล)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๕

๑๖๗ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑

เกณฑ์การให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

ลำดับ	ขนาดผู้รับบริการ (คน)	จำนวนบุคลากร (คน)	
		แพทย์/ทันตแพทย์	พยาบาล/เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
1	1 - 500	5	15
2	501 - 2,500	10	40
3	2,501 - 5,000	20	80
4	5,001 - 7,500	30	220
5	7,501 - 10,000	40	460
6	10,000 คนขึ้นไป	50	650

- หมายเหตุ: 1. อัตราค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล
- 1.1 แพทย์และทันตแพทย์ ในอัตรารวันละ 1,500 บาท
- 1.2 พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในอัตรารวันละ 1,000 บาท
- โดยให้เบิกเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง กรณีที่ปฏิบัติงานไม่ถึง 8 ชั่วโมง ให้ได้รับค่าตอบแทนลดลงตามสัดส่วน โดยคิดเป็นรายชั่วโมงเศษของชั่วโมงถ้าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ตัดทิ้ง ถ้าถึงครึ่งชั่วโมงให้ปัดเศษเป็น 1 ชั่วโมง
2. ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ และ ลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข
3. การปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ และสามารถป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงแก่ประชาชนได้ ซึ่งต้องฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล เพื่อลดการรอคอย ลดความแออัดของผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ไม่ต้องเดินทางมายังสถานพยาบาล และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการฉีดวัคซีนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ การให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป บุคลากรที่ปฏิบัติงานจึงไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสียภาษีตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากผู้รับบริการคือประชาชนทั่วไป ไม่เข้านิยามคำว่าผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PU)



## ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นอกสถานพยาบาล

ลักษณะงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนการรับบริการ

ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) นอกสถานพยาบาล ควรมีขั้นตอนในการรับบริการ ทั้งหมด 5 จุดบริการ/ขั้นตอนหลัก ดังนี้

จุด/ขั้นตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รับแบบคัดกรองและไบนยอมการเข้ารับวัคซีน

จุด/ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน

จุด/ขั้นตอนที่ 3 ฉีดวัคซีน

จุด/ขั้นตอนที่ 4 สังเกตอาการ 30 นาที

จุด/ขั้นตอนที่ 5 จัดปฐมพยาบาลและดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

หมายเหตุ- จุดบริการและหรือขั้นตอนทั้ง 5 อย่างนี้อาจจะมีการสลับหรือปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละสถานที่/ สถานการณ์นั้น ๆ ได้

โดยมีรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงานและลักษณะงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการรับบริการ	ผู้ปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน
✓จุดที่ 1 วัตถุประสงค์ ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน รับแบบคัดกรองและไบนยอมการเข้ารับวัคซีน  หมายเหตุ- ด้วยข้อจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่สายวิชาชีพ สาธารณสุขจึงจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอื่นๆ เข้ามาช่วยทำงานค่อนข้างมากและมักจะเป็นจุดที่มีการแออัดของประชาชนผู้มารับบริการและเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดในการให้บริการ	แพทย์	-ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาผู้รับบริการที่มาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) -ประเมินและคัดกรองประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) -ให้การดูแลตรวจรักษาผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางที่มารับการฉีดวัคซีน
	พยาบาล	-คัดกรองประเมินประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) -ให้การดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางที่มารับการฉีดวัคซีน
	นักวิชาการ สาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์ อื่นๆ นักเทคนิค การแพทย์ เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-คัดกรองประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน -ให้คำแนะนำผู้มารับบริการฉีดวัคซีน -วางระบบในการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานพยาบาลหรือสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) -จัดเตรียมสถานที่รองรับการให้บริการ -สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ป่วย -ปรับปรุงแก้ไขระบบสารสนเทศ ระเบียบสื่อสารณ สถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ขั้นตอนการรับบริการ	ผู้ปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-จัดการขยะติดเชื้อ, จัดการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน</li> <li>-สนับสนุนจัดหาครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนและผู้ป่วย</li> <li>-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย</li> <li>-อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ รับ-ส่งประชาชน/ผู้ป่วย ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีผลข้างเคียง ภายหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลภายนอก</li> </ul>
✓ จุดที่ 2 ลงทะเบียน	เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	-ลงทะเบียนประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน
	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	-ดูแล/พัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Software) ตลอดจนดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (Hardware) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
✓ จุดที่ 3 ฉีดวัคซีน	แพทย์/พยาบาล/ ทันตแพทย์	-ฉีดวัคซีนให้กับผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว
	นักวิชาการ สาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนอื่นๆ	-ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนเข้าระบบคอมพิวเตอร์
	เภสัชกร, เจ้าหน้าที่งาน เภสัชกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>-บริหารจัดการวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และระบบลูกโซ่ความเย็น</li> <li>-ตรวจรับวัคซีน จัดเก็บและรักษาวัคซีนภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็น</li> <li>-จัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัคซีน จัดทำคิวอาร์โค้ดวัคซีน จ่ายวัคซีน จัดเก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วเพื่อรอการส่งตรวจ</li> <li>-พิสูจน์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน (AEFI) รวมทั้งให้คำปรึกษาวัคซีนและอาการข้างเคียงภายหลังจากได้รับวัคซีน</li> </ul>



ขั้นตอนการรับบริการ	ผู้ปฏิบัติงาน	ลักษณะงาน
✓ จุดที่ 4 สังเกตอาการ 30 นาที	แพทย์/พยาบาล/ ทันตแพทย์	-สังเกตอาการและให้คำแนะนำประชาชนผู้มารับบริการ ฉีดวัคซีนภายหลังจากได้รับวัคซีน -ให้ข้อมูลและคำแนะนำอาการเบื้องต้นหลังฉีดวัคซีน -เฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้รับบริการหลังฉีดวัคซีน
หมายเหตุ- ด้วยข้อจำกัดของ จำนวนเจ้าหน้าที่สายวิชาชีพ สาธารณสุขจึงจำเป็นต้องใช้ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนอื่นๆ เข้า มาช่วยทำงานค่อนข้างมากและ มักจะเป็นจุดที่มีการใช้เวลา ระหว่างประชาชนผู้มารับบริการ กับเจ้าหน้าที่มากที่สุด	นักวิชาการสาธารณสุข/ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-อำนวยความสะดวก ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ส่งต่อ ผู้ป่วย ไปจุดปฐมพยาบาลหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์ หลังรับวัคซีน
✓ จุดที่ 5 จุดปฐมพยาบาลและดูแล ผู้ป่วยฉุกเฉิน	แพทย์	-ตรวจ ประเมินอาการ และให้การปฐมพยาบาล ผู้รับบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน -ติดตามผู้รับบริการที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจาก ได้รับการฉีดวัคซีน (AEFI) -รายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังจากได้รับ การฉีดวัคซีน (AEFI)
	พยาบาล	-คัดแยกความเร่งด่วน ติดตามสัญญาณชีพ ให้การปฐม พยาบาลผู้ที่มีผลข้างเคียงภายหลังจากได้รับวัคซีน และ รายงานแพทย์ -ประสานการส่งต่อช่วยเหลือกรณีอาการรุนแรง ไม่คงที่ และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลภายนอกโดยเร็ว
	นักวิชาการ สาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	-อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการที่ต้องการ ความช่วยเหลือพิเศษ รับ-ส่งประชาชน/ผู้ป่วยที่ต้องการ ความช่วยเหลือ หรือมีผลข้างเคียง ภายหลังจากได้รับ วัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และส่งต่อ ให้กับโรงพยาบาลภายนอก